



SPECIAL HOONINSIDE

www.hooninside.com



เตรียมดัน

"สแกน แอดวานซ์ พาวเวอร์"
เข้า mai



SCN เตรียมส่ง บ.ย่อย " สแกน แอดวานซ์ พาวเวอร์ " เข้า mai ตั้ง บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด เป็น FA หวังเพิ่มศักยภาพด้านการเงินและเพิ่มโอกาสทางด้านธุรกิจ

อ่านต่อหน้า 2



ได้รับการรับรอง IPHA

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC โดยโรงงานวันเส้นและเส้นก๋วยเตี๋ยวที่บางเลน จังหวัดนครปฐม ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย "IPHA - Industrial and Production Hygiene Administration"

อ่านต่อหน้า 3



ปิด EKH ส่งชก H2/64 ทำไรเด่น

EKH ส่งชกภาพรวมธุรกิจครึ่งปีหลัง ติดปีกแข็งแกร่ง ทั้งรายได้และกำไร หลังสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 แพร่ระบาดต่อเนื่อง

อ่านต่อหน้า 4



BY เจียเลน

Wall Street ตลาดหุ้น เน้าท์มอยภาษาหุ้น by เจียเลน ณ Wall Street World

เครื่องเดิน

อ่านต่อหน้า 5



สำหรับ PT
เราไม่ได้หยุดอยู่แค่การให้บริการด้านพลังงาน
แต่ทุกที่ทั่วไทย PT จะไปถึง
เพื่อเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยทั่วประเทศ

"บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)"





SPECIAL HOONINSIDE

www.hooninside.com

SCN เตรียมดัน

"สแกน แอดวานซ์ พาวเวอร์" เข้า mai

SCN เตรียมส่ง บ.ย่อย " สแกน แอดวานซ์ พาวเวอร์ " เข้า mai ตั้ง บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด เป็น FA หวังเพิ่มศักยภาพด้านการเงิน และเพิ่มโอกาสทางด้านธุรกิจ

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน พลังงานหมุนเวียน และยานยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือก นำบริษัทย่อย "บริษัท สแกน แอดวานซ์ พาวเวอร์ จำกัด" หรือ SAP ลงนามแต่งตั้ง บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (FA)

SAP เกิดจากความร่วมมือของ 3 หุ้นส่วนผู้ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาดคือ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN (ถือหุ้น 53.5%) บริษัท พร้อมพาวเวอร์ จำกัด หรือ PP (ถือหุ้น 26.3%) และบริษัท ไทย แอดวานซ์ โซลาร์ จำกัด หรือ TAS (ถือหุ้น 20.2%) ก่อ

ตั้งเป็น "บริษัท สแกน แอดวานซ์ พาวเวอร์ จำกัด" เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา มุ่งเข้าร่วมลงทุนในสัญญาซื้อขายไฟภาคเอกชน (Private PPA) และสัญญาเช่าโครงการโซลาร์รูฟท็อปอย่างไม่จำกัด โดยที่ผ่านมา SAP ได้รับการตอบรับจากบรรดาผู้ประกอบการเอกชนเป็นอย่างดี ด้วยนโยบายการเข้าไปติดตั้งให้แก่ผู้ประกอบการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ผู้ประกอบการสามารถประหยัดค่าไฟได้ เป็นการลดต้นทุนอย่างเห็นได้ชัด

จำนวน ณ ปัจจุบันบริษัท สแกน แอดวานซ์ พาวเวอร์ จำกัด ได้ลงนามสัญญาร่วมกับผู้ประกอบการแล้วกว่า 27 ราย ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 18.7 เมกะวัตต์ ตั้งเป้ากำลังการผลิตติดตั้งรวม 110 เมกะวัตต์ภายในปี 2567 ซึ่งทั้งหมด จะใช้เงินลงทุนราว 3,000 ล้านบาท ในช่วงที่ผ่านมา SCN รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการมาแล้วกว่า 9.30 ล้านบาท

โดยการลงนามแต่งตั้ง บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเงินและเพิ่มโอกาสทางด้านธุรกิจ รวมถึงเป็นการเสริมให้บริษัทสามารถวางแผนและดำเนินการบริหารให้มีรากฐานที่มั่นคง และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต



สำหรับ PT
เราไม่ได้หยุดอยู่แค่การให้บริการด้านพลังงาน
แต่ทุกที่ทั่วไทย PT จะไปถึง
เพื่อเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยทั่วประเทศ

"บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)"





SPECIAL HOONINSIDE

www.hooninside.com

TWPC

ได้รับการรับรอง IPHA

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC โดยโรงงานวันเส้นและเส้นก๋วยเตี๋ยวที่บางเลน จังหวัดนครปฐม ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย "IPHA – Industrial and Production Hygiene Administration" ตอกย้ำความมั่นใจด้านความปลอดภัยในมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และเป็นโรงงานวันเส้นภายใต้แบรนด์มังกรคู่ หงษ์กิเลนคู่ และโรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยวยรายแรกในประเทศไทย

นาย โฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง และผู้นำตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์วันเส้นและเส้นก๋วยเตี๋ยวเปิดเผยว่าบริษัทให้ความสำคัญในด้านการผลิตอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ ได้มีการยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดหรือมาตรฐาน IPHA เริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการสถานที่ กระบวนการผลิต และบุคลากรตามมาตรการร่วม และมาตรฐานด้านสุขอนามัย ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้บริโภคในการซื้อสินค้าที่มีมาตรฐานปลอดภัยจาก COVID-19 โดยโรงงานวันเส้นภายใต้แบรนด์

มังกรคู่ หงษ์ กิเลนคู่ และโรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดนครปฐม ถือเป็นสถานประกอบการในกลุ่มโรงงานวันเส้นเจ้าแรกที่ได้รับการรับรองดังกล่าวอีกด้วย

สำหรับมาตรฐาน IPHA เป็นมาตรฐานใหม่ภายใต้ความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กรมควบคุมโรค สถาบันอาหาร และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอร่วมกันวางกรอบการพิจารณา เพื่อมอบให้แก่สถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสถานที่ กระบวนการผลิต และบุคลากรตามมาตรการร่วม และมาตรฐานด้านสุขอนามัย ที่มีการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการจัดการเพื่อป้องกัน COVID-19 อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ไทยวา ยังเดินหน้า "โครงการ" ไทยวา ร่วมใจ สู้โควิด-19" ต่อเนื่อง โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งความช่วยเหลือ ให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์สู้โรคโควิด-19 ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปวันเส้นมังกรคู่ เรดตี้ น้ำต้มไทยวา และอาหารปรุงสำเร็จด้วยก๋วยเตี๋ยวเส้น

ใหญ่ ตรากิเลนคู่ รวมถึงอาหารพร้อมทาน ให้กับโรงพยาบาลสนาม และชุมชนที่ยังขาดแคลนอาหาร รวมถึงร่วมกับ "เรื่องเล่าแบ่งปัน" ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปวันเส้นมังกรคู่ เรดตี้ ให้แก่ชุมชนต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑลอีกด้วย

ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัทฯ มีแผนการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดกลยุทธ์ที่จะมุ่งเน้นไปที่การจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนความเร็วและประสิทธิภาพตลอดกระบวนการทำงานของทั้งองค์กรและนวัตกรรม การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ และเดินหน้าธุรกิจใหม่ โดยผลิตสินค้าประเภท "ไบโอพลาสติก" ซึ่งเป็นผลผลิตจากพืชผลทางการเกษตร และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 100% เพื่อนำไปใช้ในรูปแบบประเภทสินค้าภาชนะ และของใช้ในการเกษตรทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตในช่วงปลายปีนี้ และทยอยรับรู้อยู่ได้บางส่วนในปีนี้แต่จะรับรู้รายได้เต็มปีตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป



บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

Tel. 0-4466-6928, 0-4466-6929

www.nerubber.com



Hooninside
Hooninside

SPECIAL HOONINSIDE

www.hooninside.com

ปีก EKH ส่งซึก H2/64 กำไรเด่น

EKH ส่งซึกภาพรวมธุรกิจครึ่งปีหลังติดปีก แข็งแกร่ง ทั้งรายได้และกำไร หลังสถานการณ์ วิกฤติโควิด-19 แพร่ระบาดต่อเนื่อง หนุนผู้ป่วยเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น ขณะที่มียุทธศาสตร์ภาพ ด้านการบริการทางการแพทย์ที่ครบวงจรมากขึ้น จากการขยายศูนย์กุมารเวชแห่งใหม่ ศูนย์ ไตเทียม, ศูนย์ ตา หู คอ จมูก, ศูนย์ความงาม ศูนย์ทันตกรรม ฟาก “นายแพทย์อำนาจ เอื้อ อาริมิตร” มั่นใจรายได้ปีนี้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 20 % ตามเป้า

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออาริมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ภาพรวมทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงครึ่งปีหลัง เชื่อว่ามีโอกาสขยายตัวอย่างโดดเด่น ทั้งรายได้และ

กำไร เนื่องจากยังได้รับปัจจัยบวกจากรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกทั้งจำนวนผู้เข้ารับการรักษาโควิดเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางมากขึ้น โดยที่ผ่านมาได้ขยายศูนย์กุมารเวช ศูนย์หูดตาจมูก ศูนย์ทันตกรรม และในปีนี้จะมีการขยายศูนย์กายภาพบำบัด จึงทำให้มีขีดความสามารถในการรองรับการเข้ามาใช้บริการของคนไข้ได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังรุกขยายการเปิดบริการตรวจเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มข้น ทั้งแบบ Drive Thru Covid-19 และ Delivery ซึ่งสนับสนุนให้รายได้ และกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีศักยภาพ

“จากการที่บริษัทฯ เดินหน้ารุกขยายเปิดบริการตรวจเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มข้น ประกอบกับการให้บริการทางการแพทย์ในด้านต่าง ๆ ยังสามารถเติบโตในเกณฑ์ที่น่าพอใจ และมีผู้ป่วย OPD และผู้ป่วย IPD เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสัญญาณบวกต่อภาพรวมธุรกิจในครึ่งปีหลังของ EKH ที่จะเติบโตอย่างโดดเด่น จึงเชื่อมั่นว่าจะทำให้รายได้ปี 2564 เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% จากงวดเดียวกันปีก่อน” นายแพทย์อำนาจ กล่าว



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) Tel. 0-2017-9999



SPECIAL HOONINSIDE

www.hooninside.com



เครื่องเดิน

By : เจ็เยเลน
ณ Wall Street World

จะสามารถจำหน่ายเครื่องดื่มชูกำลังผสมโซดาได้ ส่วนเครื่องดื่มผสมก็ยุ่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ซึ่งคาดว่าหากได้รับอนุญาตก็สามารถผลิต และ วางจำหน่ายได้ทันที สำหรับขาซึ่งถือว่ายังคงน่าจับตาลุ้นกันต่อเนื่อง เจ้าคะ ต้านแรก 9.00 บาท ยืนได้ 9.80 ไฮเดมไม่ไกลเกินเอื้อมเจ้าคะ

เครื่องเดิน !! เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ตลาดช่วงเช้ายังคงดีกรีความร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง พาดตลาดไปส่งบนยอดอีกครั้งที่ 1,627 จุดเรียกว่าคนละพิกกับช่วงก่อนหน้านี้ที่ขายแล้วขายอีกก่อนจะกลับทางลากกลับมาติดๆกันจนทะลุ 1,600 จุดแบบเอ้อก็ได้หรือ ไปๆมาๆตลาดเราแข็งและแรงกว่าเพื่อนพี่น้องในเอเชีย นี่ละพลังของต่างชาติที่เงินไหลเข้ามา หุ่นที่เหมือนจะหมดแรงไปแล้วอย่าง BTS / PTT ก็กลับมาอย่างคึกคัก หรือตำนานอย่าง OR กลับมาเทรดบน 30 บาทอีกครั้งจากที่เก็บของแถวๆ 28-30 บ.มานานนม ได้เวลาลุยโปรเจกต์ใหม่ของ PTT ทำเอาลูกหลานสบายตัวกันไป ก่อนที่จะปิดป้ายตลาดเริ่มย่อยมาแดนลบ แต่ก็กลับไปแบบเบาๆที่ 1,617.55 จุด หรือ -1.04 จุดเนื่องจากวันพฤหัสบดีตลาดจะปิดทำการเจ้าคะพรุ่งนี้วันศุกร์ มาลุ้นกันว่า จะเป็นศุกร์พรรษาได้หรือไม่....

มาลุ้นนิวไฮกันเจ้าคะ หลังออกอาการร้อนแรงในช่วงท้ายตลาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ADB ทำราคาปิดโดดทำไฮ 2.32 บาท บวก 10.48% มีลูนทำนิวไฮที่ 2.46 บาทเจ้าคะสัญญาณเด่น น่าจับตาลุ้นถึงกำไรในวันพรุ่งนี้เจ้าคะ

ปิดท้ายกันอีกกลุ่มยังเหมือนเดิมสำหรับหุ้นกลุ่มกันชน DOD KWM ICHI SAPPE เจ้าคะที่นอกจากก็ยุ่งแล้วตอนนี้น้ำกระท่อมเริ่มบุกกันบ้างแล้วเจ้าคะ..555 จับตาก็ให้ตีกลุ่มนี้รอสัญญาณ เวลาวิ่งยกแผงกันเจ้าคะ แล้วพบกันใหม่ในคอลัมน์ฉบับหน้า พรุ่งนี้วันศุกร์แล้วขอให้มีความสุขกันถ้วนหน้านะเจ้าคะ

By เจ็เยเลน ณ Wall Street

เปิดที่ตัวแรกของวันกันเจ้าคะ สำหรับหุ้น AMANAH นะเจ้าคะ เริ่มกลับมา มีสัญญาณฟื้นตัวปิดที่ 5.65 บาท มีลูนกลับขึ้นไป 6.00 บาทอีกครั้งเจ้าคะ หลังอีมีลิสซึ่งเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวได้ดีเจ้าคะ หลายตัวเริ่มกลับมาโลดแล่นในกระดานให้เห็น ถือได้ว่าน่าลุ้นกันต่อเนื่องเลยทีเดียวนะ ด้าน บล.เคทีบีเอสที : AMANAH แนะนำซื้อราคาเป้าหมายที่ 6.60 บาท เจ้าคะ ใครชอบหุ้นลิสซิ่งตัวนี้ ก็ตามมาได้เจ้าคะ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซึ่งบางตัวไม่ ซึ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซึ่งปรี๊ดปรี๊ดทุกตัวคงไม่ได้ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบความสำเร็จค่า

ปล.สำคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

มากขึ้นที่หุ้นบุญเติม FSMART เจ้าคะ ขยับตามแม่ขึ้นมาได้สวยปิดที่ 8.80 บาท มีแรงกระชากขึ้นไปถึง 9.70 บาท หลังหุ้นแม่ FORTH พุ่งแรงแตะซินลิ่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ด้านบิ๊กบอส กล่าวไว้ในช่วง 1-2 เดือนนี้บริษัทคาด

Wall Street ตลาดหุ้น
<https://t.me/QueenWallstreet>



สำหรับ PT
เราไม่ได้หยุดอยู่แค่การให้บริการด้านพลังงาน
แต่ทุกที่ทั่วไทย PT จะไปถึง
เพื่อเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยทั่วประเทศ

"บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)"





รู้ลึก รู้จริง

คลุกวงในหุ้น สไตลกล้วยๆ



Line : hooninside